



Papua New Guinea chào đón Đức Giáo hoàng như là 'sứ giả của hòa bình'

Thanh Quảng sdb - (Tin Vatican - Thaddeus Jones và Delphine Allaire)

Trong số các đài phát thanh địa phương đưa tin về Chuyến tông du của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến Papua New Guinea có đài Radio Mẹ Maria, giám đốc của đài này là một linh mục truyền giáo Dòng thánh Vincent, ngài tin rằng chuyến tông du của ĐTC sẽ giúp đoàn kết mọi người và mang lại hòa bình.

Các đài phát thanh ở Papua New Guinea đã sẵn sàng chào đón Đức Giáo hoàng Phanxicô và tất cả các phương tiện truyền thông đưa tin về sự kiện này. Trong số đó có Radio Mẹ Maria Papua New Guinea, một đối tác phát sóng của đài Vatican.

Cha Joseph Emmanuel Amith, một Linh mục truyền giáo Dòng Vincentian làm giám đốc, ngài hy vọng sẽ đưa tin để mọi người có thể tiếp cận trên một đảo quốc trải dài nhiều đảo, một quốc gia có hơn tám triệu dân với hơn 830 ngôn ngữ khác nhau.



Tiếp cận các vùng ngoại vi

Cha Amith và nhóm của ngài có mặt tại trung tâm phát sóng truyền thông để truyền tải tất cả các sự kiện và có nhân viên ngoài địa phương để cung cấp tin tức trực tiếp và phỏng vấn.

Mặc dù phương tiện của họ có hạn, họ hy vọng sẽ thu hút được người nghe để giúp họ tham gia các sự kiện bất kể họ ở đâu, nhưng đặc biệt là những người ở vùng ngoại vi nơi giao tiếp rất khó khăn.

Khoảng 90% người dân chúng nghe radio, khiến đây là phương tiện giao tiếp chính và là trợ lực đặc trong việc xây dựng cộng đồng. Truyền hình và internet có hạn, chỉ có một số ít trung tâm đô thị lớn và người dân rải rác trên số hòn đảo có.



Mang lại sự thống nhất

Phát biểu với Delphine Allaire của đài Vatican trước khi Đức Giáo hoàng đến, Cha Amith cho biết ngài và nhóm của cha rất hy vọng về chuyến thăm của Đức Giáo hoàng, vì "ĐTC mang lại sự thống nhất" cho quốc gia này với rất nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ, một sự giàu có to lớn.

Cha cho biết chuyến tông du này cũng sẽ mang lại sự bình an cho trái tim mọi người, khi họ chứng kiến sự hiện diện của Đức Giáo hoàng "như một người cha già" với "vẻ mặt đôn hậu" và lắng nghe thông điệp về đức tin, sự tôn trọng lẫn nhau, sự hòa hợp, đoàn kết và hòa bình của ngài.

"Ngài đến như một sứ giả của hòa bình", Cha chia sẻ chia cảm nghiệm được rằng "sẽ sớm có hòa bình ở Papua New Guinea" nhờ vào sự kiện quan phòng này.



Cảm hứng và thông tin

Đài phát thanh Maria Papua New Guinea phát sóng chủ yếu bằng tiếng Anh với chương trình tập trung vào đức tin Kitô giáo, các chương trình sống đạo, tinh thần Mẹ Maria, cũng như sự phát triển và giáo dục.

Nhiều chương trình dành riêng cho thông tin tập trung vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe, các vấn đề xã hội, để mọi người có thể tiếp cận kiến thức hữu ích về cách cải thiện điều kiện sống và xây dựng cộng đồng.

Cha Amith và nhóm của ngài kêu gọi các chuyên gia trong mọi lĩnh vực - giáo sư đại học và bác sĩ - chia sẻ kiến thức của họ.

Các chương trình phát sóng có sự tham gia của cả người Công giáo và người không Công giáo và hướng đến đối tượng khán giả toàn cầu với mục đích xây dựng cộng đồng và thúc đẩy giáo dục, và khi làm như vậy, như Cha Amith nói là "giúp đỡ mọi người, con cái của Chúa".



